
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 3  ประจําป 2565 
วันท่ี 12 กันยายน 2565  เวลา 14.00 น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน ๑๑)     

******************** 

 

ผูมาประชุม 
๑.นายเดชาธร  รูปเลขา   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
2.นายนิรันดร  ปรัชญกุล           รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
3.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
4.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
5.นายวิทยา  ซุนหลี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
6.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายไพรทูรย  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๗ อ.เมือง 
8.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
9.นายสุทิน  แกวประถม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง        
10.นายเผาพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
11.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๒ อ.เมือง 
12.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
13.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
14.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ. บานคาย 
15.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ. บานฉาง 
16.นายโกวิทย  เหลือลน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานฉาง 
17.นายธนนรินทร สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
18.นายสุพล   ลี่ไพฑูรย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
19.นายชลอ  นาดํา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 

ผูไมมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
     (ลาปวย) 
2.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
   (ลากิจ) 
3.นายรุงโรจน  ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
     (ลาปวย) 
 
 
 
 
 
 

4.นายอรรควุฒ…ิ 
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4.นายอรรควุฒ ิ  อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
     (ลาปวย)      
5.นางสาวกนกวรรณ เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
     (ลากิจ) 
6.นายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
     (ลาปวย) 
7.นายอรรถพล พันธเฉลิมชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
     (ลากิจ) 
8.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
     (ลากิจ) 
9.นายเดชา  บุญธรรม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
     (ลากิจ) 
10.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
     (ลากิจ) 
11.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
     (ลากิจ) 
ผูเขารวมประชุม 
1.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
2.นายประสานต  พฤกษาชาต ิ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
3.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
4.นายสมศักดิ์  เกตุสาคร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นางสุพรรณี  สุขสันตรุงเรือง  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายสมเกียรติ  ยุพาพิน   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายสมบัติ  มุมทอง   หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
8.นางสาวฝนทิพย สินพรม   เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
9.นางลัดดาวัลย  ชาไธสง   ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
10.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง 
11.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ  ผูอํานวยการกองชาง 
12.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
13.นายเศรษฐา  บุตรหน ู  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
14.นางกัญญา  ตินตะบุระ  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
15.นายสุริยะ              ศิริวัฒน             หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมรักษาราชการแทน 
      ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 
16.นางสาวบงกช พิพัฒนจําเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการรักษาราชการแทน 

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
17.นางสาวราตร ี คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
18.นางสาววัชราภรณ สมพงษผึ้ง  รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

   ตากสินระยอง รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
   สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

 
19.นายสนิท… 
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19.นายสนิท โคตะระ   ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 
    ระยอง 
20.นางวสุพร              ธรรมศิริ             แทนผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติตากสิน 
      แกลง 
๒1.นางสาวนภาวรรณ รุงจํารัส   รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัทธยมตากสิน 

   รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาวิทยาลัย 
    เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาตากสินระยอง             
๒2.นายกรกฎ มะลิพันธ  ผูชวยนิติกร 
23.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   หัวหนาฝายอํานวยการ 
24.นางธัญวรัตน อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
25.นางภัทรภร อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการคณะผูบริหาร 
26.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ 
27.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ รักษาการในตําแหนง 
    หัวหนาฝายนิติการ 
28.นางณิชาพร คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณและพัฒนารายได 
29.นายพานุพงศ นาวินปกาสิทย  หัวหนาฝายทางหลวงชนบท 
30.นางสาวกนกพร วีสันเทียะ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
31.นางสาวจินตนา สนอง   หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
32.นางรุงนภา แจงรุงเรือง  หัวหนาฝายทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน 
33.นางวริยา เวทวงศ   หัวหนาฝายการเงิน รักษาการในตําแหนง 
    หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
34.นายมนัส ฟุงขจร   นายชางโยธาชํานาญงานรักษาการในตําแหนง 
    หัวหนาฝายกอสราง 
35.นางสาวชนิดา เอมเปย   หัวหนาฝายทรัพยากรธรรมชาติ 
36.นางสาวปยะวรรณ หอมเกษร  หัวหนาฝายกิจการพาณิชย 
37.นางสาวณัฎฐณิภัค อนุศาสนัน  นิติกรปฏิบัติการ 
38.นายสุทัศน เพงผาน   นิติกรปฏิบัติการ 
39.จาเอกมนตชัย  จันทรไข   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
40.นางจันทรทรา โสภา   หัวหนาฝายการประชุม 
41.นางภัทรานิษฐ จรุงพันธุ   หัวหนาฝายนโยบายและแผนงาน 
42.นายพิพัฒนพงษ สีดํา   นิติกรปฏิบัติการ 
43.นางสาววีนัส ไหวดี   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
44.นางสาวสกาวกาญน วงเวียน   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
45.นางสาวสุภัทรา ศรีรัตนโช  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
46.นางสาวณัฐกานต บุดดาจันทร  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
47.นางสาวณหฤทัย สรอยคํา   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
48.นายอิทธิพล ปรีชายศ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
49.นางสาวนฤมล… 
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49.นางสาวนฤมล ทิวิชัย   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
50.นางสาวณัฐณิชา คลอยแสง  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
51.นางธีระนันท คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
52.นางสาวนาถลดา ศุภโชคกิจเจริญ  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
53.นางสาวธัญนันท วิมุติ   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
54.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
55.นายชยุตม ลอยสมุทร  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
56.นางสาววนิดา ธรรมชาติ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
57.นางสาววีรวรรณ หลิมศิริวงศ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
58.นายนพรัตน บํารุงธรรม  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
59.นายมานะ สลับส ี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
60.นายอุบล แผวไธสง  นักพัฒนาการชุมชนปฏิบัติการ 
61.นายทศพล ภิรมจิตร   พนักงานขับรถ 

เริ่มประชุมเวลา  14.25  น. 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เม่ือท่ีประชุมพรอม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองคการ
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕62 และขอ ๒๕    

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูในหองประชุม จํานวน
....19.....คน ครบองคประชุม  
 ดวยทานประธานสภาฯ ไดแจงวาปวย ไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ไดในวันนี้ 
จึงขอเรียนเชิญทานรองประธานสภาฯ คนท่ี 1 ข้ึนปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุมแทน
ทานประธานสภาฯ ครับ 

                  เรียนเชิญประธานฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   ขอเชิญผูเขารวมประชุมทุกทาน ลุกข้ึนยืนดวยครับ  

       เรียนเชิญประธานฯ กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุม 

นายเดชาธร รูปเลขา ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานรองนายกฯ ทานเลขาฯ และท่ีปรึกษา 
รองประธานสภา(1) นายกฯ ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ 
ประธานฯ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ  ทุกทาน 

    กระผมรูสึกเปนเกียรติ มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติ   
ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และญัตติอ่ืนๆ ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือใหพิจารณาตามท่ี
ระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 
 
 

สภาองคการ... 
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    สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  จึงไดนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 3 ประจําป ๒๕65  ในวันนี้  และหวังเปนอยางยิ่งวา 
บรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป  
บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผมขอเปดการประชุมครับ       

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นายเดชาธร รูปเลขา ผมมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
รองประธานสภาฯ(1) เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขออนุญาตลาปวย ตามหนังสือ 
ประธานฯ ท่ี รย 51002.1/579 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2565 ระหวางวันท่ี 8 กันยายน 2565 ถึง 

วันท่ี 14 กันยายน 2565 จึงไมสามารถเขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยองในวันดังกลาวได จึงมอบอํานาจให นายกิตติ เกียรติ์มนตรี ตําแหนง รองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยองเสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองแทน 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๒.๑  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๖5  

        เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 
    ๒.๒  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๖5 
                                 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2565 

  (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุม
นั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบ 
รองประธานสภา(1) รายงานการประชุม 
ประธานฯ 
 
 
 
 

ส.อบจ.ศุภชัย... 
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ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
ประธานกรรมการ นายศุภชัย จิตรดล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอมอบให ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช 
ตรวจรายงานฯ รายงานผลการประชุมแทนครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต ขอเชิญ ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช รายงานผลการตรวจสอบรายงาน 
รองประธานสภา(1) การประชุม 
ประธานฯ 

ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน ดิฉัน 
กรรมการ/เลขานุการ นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้ง  
  ท่ี 2 อําเภอเมืองระยอง ขออนุญาตรายงานผลการประชุมดังนี้ 

ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดเรียกประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 
5/25๖5 เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 1 (ชั้น 9) องคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)      
พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้      

    ขอ ๑  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย จิตรดล เปนประธานกรรมการ  
นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช เปนกรรมการและเลขานุการ  

    ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ไดแก นายวรเศรษฐ วงษไพศาล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

    ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
    วันท่ี 15 สิงหาคม 2565  มีจํานวน 36 หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง มาประชุม จํานวน 26 คน ลาประชุม จํานวน 4 คน มีการประชุมท้ังสิ้น 
จํานวน 11 วาระ โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ   

   ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
    - นายเดชา บุญธรรม แจงใหท่ีประชุมทราบและพิจารณา จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้  

เรื่องแรก เรื่องถนนสาย 13 หรือถนน รย.ถ.10063 ปญหาไฟฟาดับตั้งแตสงงานมา เรื่องท่ี 2 
ปญหาถนนในนิคมอุตสาหกรรมชํารุด มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลายหนวยงาน ซ่ึงมีถนนของ 
อบจ.รวมอยูดวย แตไมทราบวาใครเปนผูรับผิดชอบ เรื่องสุดทาย เรื่องขออนุญาตในการทํา
ไฟฟาในถนน ทช.หรือกรมทางหลวง ผมไดขออนุญาตไปแลว แตโดนปฏิเสธเพราะไมไดอยูใน
อํานาจหนาท่ี กระผมขอฝากเรื่องดังกลาวกับทานประธานสภาฯผานไปยังผูบริหารชวยดูให
ดวยนะครับ 

โดยเลิกประชุมเวลา 16.12 น. 
 
 
 
 

วันท่ี 23 สิงหาคม 2565... 
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   วันท่ี 23 สิงหาคม 2565  มีจํานวน 9 หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง มาประชุม จํานวน 23 คน  ลาประชุม จํานวน 7 คน มีการประชุมท้ังสิ้น 
จํานวน 3 วาระ โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติตามท่ีไดเสนอ 

   ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
   - นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล แจงใหท่ีประชุมทราบ ขอบคุณทางฝายเลขานุการ

และฝายสภาท่ีไดจัดทําระเบียบสภาฯวาดวยการดําเนินการของประชาชนในการเขาเสนอ
ขอบัญญัติเปนรูปเลมอยางสวยงามและมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
เรื่องแรก การปรับปรุงภูมิทัศน ถนน รย.0214 สายทางแยกสุขุมวิท-อาวไขบริเวณเขต
เทศบาลตําบลเนินฆอ โดยมีการตัดก่ิงไมบริเวณริมทางท่ีแนวตนไมไประสายไฟ เรื่องท่ี 2 
รายงานกิจกรรมของภาคีเครือขายศูนยวิจัยชายฝงและทรัพยากรชายฝงเปนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝงทะเลเฉลิมพระเกียรติ และเรื่องสุดทาย รายงานผลโครงการ
รวมพลังสตรีระยองเนื่องในวันสตรีไทย เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 

โดยเลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

     ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองคราวตอไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 

นายเดชาธร รูปเลขา 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
รองประธานสภา(1) ประจําป ๒๕๖5 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2565  ซ่ึงไดแจกใหทุกทานอานลวงหนาแลว     
ประธานฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    

ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ
จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......17.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม    
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๖5 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2565    
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๖5 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2565    
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๖5  เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 

    รับรอง           จํานวน ......17.........คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
 
 
 

นายเดชาธร... 
 



 
- 8 - 

 
นายเดชาธร รูปเลขา ตอไปเปน ขอ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
รองประธานสภา(1) สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๖5 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2565  ซ่ึงได 
ประธานฯ  แจกใหทุกทานอานลวงหนาแลว 
   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......17.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติ ท่ีประชุม    
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 2  ประจําป ๒๕๖5  เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 
2565  โปรดยกมือข้ึน  

  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 2  ประจําป ๒๕๖5  เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 
2565  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๖5 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2565 

    รับรอง           จํานวน ......17.........คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง   ญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม     
(ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติ ท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ        

แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
  วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และ

ในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น  

  ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติ และลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม 
หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปรายหามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินได
อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแลว 

 
 

เพ่ือประโยชน... 
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  เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ินอาจจะให

คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 
  ขอ ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่งผูบริหาร
ทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นสมควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติ ก็ใหเสนอคําแปร
ญัตติลวงหนาเปนหนังสือ  โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ จะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง
เชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ขอ ๕๐ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้น
ตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอ
ประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอน
หรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้น
เปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติ
ดวยและใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
กอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน                      

  ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวยเพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 

  ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับ          
ขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

  ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขใน
ขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

  ถาขอความในขอใดท่ีไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญ ท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะท่ี
ขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติสงปญหา
ไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ เปนอัน
ระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของท่ีจะพิจารณาขออ่ืนๆ ตอไป สภาทองถ่ินอาจลงมติให
พิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได 

  ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียว ท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได 

  เ ม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้น           
ตามวรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

 
 

ในการประชุม... 
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  ในการประชุมตอวาระท่ีสอง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเฉพาะขอท่ีไดระงับไว

เทานั้น 
  ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุม

สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 
  ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 ไดรับมอบ 
แทนนายก อบจ. อํานาจจากทานนายกฯ ใหเสนอญัตติตอท่ีประชุมแทนครับ ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565    
  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง มีจํานวนเงินรายไดเกินยอดรวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับประจําป พ.ศ. 2565 
ท่ีมิไดตั้งรับไวในประมาณการรายรับไว เปนเงิน 146,208,192.01 บาท (หนึ่งรอย-         
สี่สิบหกลานสองแสนแปดพันหนึ่งรอยเกาสิบสองบาทหนึ่งสตางค) โดยนํามาจัดทําเปน
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนเงิน 
144,590,370.- บาท (หนึ่งรอยสี่สิบสี่ลานหาแสนเกาหม่ืนสามรอยเจ็ดสิบบาทถวน)    
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

 ก. ดานบริหารท่ัวไป 
          1. แผนงานบริหารท่ัวไป  ยอดรวม    6,100,000.-บาท 
 ข. ดานการบริการชุมชนและสังคม 
         1.  แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม  11,590,000.-บาท 
        2.  แผนงานการศาสนา  ยอดรวม  12,980,000.-บาท 
                  วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 ค. ดานการเศรษฐกิจ 
          1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม          109,709,000.-บาท 
 ง.  ดานการดําเนินงานอ่ืน 
           1. แผนงานงบกลาง   ยอดรวม     4,211,370.-บาท 

             เหตุผล 
  เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหารท่ีไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการพัฒนาทองถ่ินดานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ เพ่ือประโยชนสูงสุดกับประชาชนโดยสวนรวม 

 
 
 

ขอระเบียบ... 
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  ขอระเบียบ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2563 
  ขอ 20 งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมใหตราเปนงบประมาณรายจายเชนเดียวกับ

งบประมาณรายจายประจําป 
           ขอ 21 การตรางบประมาณรายจายเพ่ิมเติม จะกระทําไดตอเม่ืองบประมาณ

รายจายประจําปท่ีไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติแลวไมพอแกการใชจาย หรือมีความ
จําเปนตองตั้งรายจายข้ึนใหม  ท้ังนี้ ตองแสดงใหปรากฏในงบประมาณรายจายดังกลาวดัวย
วา จะจายจากเงินรายไดท่ีมิไดตั้งรับไว ในประมาณการรายรับหรือจากเงินรายไดท่ีเกินยอด
รวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับประจําป  

  จึงขอเสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังกลาวนี้ มาเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง       
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

  ขออนุญาตทานประธานสภาฯอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับญัตตินี้ครับ ทุกทานจะเห็นวา
จากขอมูลท่ีไดข้ึนแสดงบนจอภาพ วันนี้เรามีงบประมาณอยูท่ี 2,348,944,187.-บาท    
ซ่ึงเปนรายรับ ณ วันท่ี 9 กันยายน 2565 แตในวันท่ีเราทําขอบัญญัติงบประมาณเรามี
งบประมาณอยูท่ี 146,208,192.01 บาท ทานนายก อบจ. และฝายบริหารไดมาจัดทํา
งบประมาณโดยทําโครงการท่ีมีความจําเปน เปนเงิน 144,590,370 บาท โดยเงินท่ีเหลือ
อีกประมาณ 2 ลานบาทเศษ ก็จะตกไปเปนเงินสะสม จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯพิจารณาอนุมัติ 
ขอขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 
รองประธานสภาฯ(1) มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม   
ประธานฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบจํานวน

เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........17.........คน  ครบองคประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุม  
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรรับหลักการ  แหงรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5    โปรดยกมือข้ึน          
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมรับหลักการ แหงรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   โปรดยกมือข้ึน          

มติท่ีประชุม       มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 1) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

    รับหลักการ      จํานวน ......17.....คะแนนเสียง 
    ไมรับหลักการ     จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
 
 
 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา หลังจากท่ีสภาฯ มีมติรับหลักการในวาระท่ี ๑ แลวเม่ือเวลา 14.48 น. ตอไปเปนการ 
รองประธานสภาฯ(1) พิจารณาวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ เนื่องจากตามระเบียบมิใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ประธานฯ ผมจะตองสงรางขอบัญญัติใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยรางขอบัญญัติงบประมาณ 

ซ่ึงในท่ีประชุมตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตสภาฯ มีมติรับหลักการ 

  ขอเชิญ ส.อบจ. ทุกทานพิจารณา กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ
แปรญัตติ และขอใหเสนอตอท่ีประชุมสภาฯ พิจารณา  

   ขอเชิญผูเสนอ ส.อบจ.ชลอ นาดํา 

ส.อบจ.ชลอ นาดํา กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน
กระผมนายชลอ นาดํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 3 อําเภอ
ปลวกแดง ขอเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ เริ่มตั้งแต 

   วันท่ี 13 กันยายน ๒๕65  เวลา ๐8.00 น. – 20.0๐ น. 
   และวันท่ี 14 กันยายน ๒๕65  เวลา ๐๘.00 น. – 20.00 น. 
   รวม 2 วัน  เปนเวลา ๒๔ ชั่วโมง 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน 
ประธานฯ เปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........17.........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบ ในการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ    

คณะกรรมการฯ  ตามท่ี ส.อบจ.ชลอ นาดํา เสนอ  โปรดยกมือข้ึน 
  สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบ ในการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ

คณะกรรมการฯ  ตามท่ี ส.อบจ.ชลอ นาดํา  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       มีมติในวาระท่ี ๒ เห็นชอบใหสงรางขอบัญญัติใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา และกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ เริ่มตั้งแต 

       วันท่ี 13 กันยายน ๒๕65  เวลา ๐8.00 น. – 20.0๐ น. 
   และวันท่ี 14 กันยายน ๒๕65  เวลา ๐๘.00 น. – 20.00 น. 
   รวม 2 วัน  เปนเวลา ๒๔ ช่ัวโมง 
    เห็นชอบ           จํานวน ......17.....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน ........-........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบรับบริจาคหองสุขาโรงพยาบาลสนาม ซ่ึงตั้งอยู
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 
 
 
 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา ในวันนี้สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดรับหนังสือขององคการบริหารสวน 
รองประธานสภาฯ(1) จังหวัดระยอง ดวนท่ีสุด ท่ี รย 51008.2/7179 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2565 
ประธานฯ  เรื่อง ขอถอนญัตติขอความเห็นชอบรับบริจาคหองสุขาโรงพยาบาลสนาม ซ่ึงตั้งอยูโรงเรียน

อนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

   ขอ 55 การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติ หรือการแกไขขอความในญัตติราง
ขอบัญญัติ ซ่ึงเปนเหตุใหเปลี่ยนหลักการของรางขอบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเปน        
ผูรับรอง หรือจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติ จะกระทําเม่ือใดก็ได เวนแตญัตตินั้นไดจัดเขา
ระเบียบวาระแลวตองไดรับความยินยอมจากท่ีประชุมสภาทองถ่ิน หรือคําแปรญัตติในชั้น
คณะกรรมการแปรญัตติตองไดรับความยินยอมจากท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภา(1) ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ 
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........18.........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใดยินยอมใหถอนญัตติในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขอความ
เห็นชอบรับบริจาคหองสุขาโรงพยาบาลสนาม ซ่ึงตั้งอยูโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน  
บานคาย (วัดหวายกรอง)  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดไมยินยอมใหถอนญัตติในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขอความ
เห็นชอบรับบริจาคหองสุขาโรงพยาบาลสนาม ซ่ึงตั้งอยูโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 
บานคาย (วัดหวายกรอง)  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        ยินยอมใหถอนญัตติในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรับบริจาค
หองสุขาโรงพยาบาลสนาม ซึ่งตั ้งอยูโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย         
(วัดหวายกรอง) 

ยินยอม          จํานวน ......18.....คะแนนเสียง 
    ไมยินยอม       จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .......-........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขออนุญาต
ใชท่ีดินในเขตนิคมสหกรณชะแวะ  

  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ พ.ศ. 2561 
เลขานุการสภาฯ  
 
 
 

หมวด 3 การอนุญาต... 
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  หมวด 3 การอนุญาตใหใชประโยชนในท่ีดินในเขตนิคมสหกรณ 
  ขอ  32 สวนราชการ  รัฐ วิสาหกิจ  นิติบุคคล หรือบุคคลใดประสงคจะ      

ขออนุญาตใชประโยชนหรือกระทําการอ่ืนใดภายในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณเพ่ือวัตถุประสงคหนึ่ง
วัตถุประสงคใด ใหยื่นคําขอตอผูอํานวยการนิคมสหกรณตามแบบท่ีกําหนดทายระเบียบนี้ 
รายงานสหกรณจังหวัดเพ่ือนําเสนออธิบดีเพ่ือพิจารณาคําขออนุญาต และประกอบกับแบบ
หนังสือคําขออนุญาตใชท่ีดินภายในเขตนิคมสหกรณ (แบบ กส. 1/3) ขอ 4 (6) รายงานการ
ประชุมใหมีวาระการขออนุญาตใชท่ีดิน และมติใหขอใชท่ีดินในเขตนิคมสหกรณพรอมรับรอง
สําเนา 

นายเดชาธร รูปเลขา       ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
แทนนายก อบจ. ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขออนุญาตใชท่ีดินในเขต
  นิคมสหกรณชะแวะ   

   ดวยนิคมสหกรณชะแวะ มีหนังสือท่ี รย 0010.1/226 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2565 แจงวา ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดรับอนุญาตใหใชท่ีดินภายในเขตนิคม
สหกรณชะแวะ เนื้อท่ีประมาณ 21 ไร 1 งาน 48 ตารางวา เพ่ือกอสรางระบบประปาผิวดินอําเภอ
วังจันทร มีกําหนดระยะเวลา 3 ป  ตั้งแตวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 
2565 ซ่ึงสัญญาอนุญาตดังกลาวครบกําหนดแลว  หากองคการบริหารสวนจังหวัดระยองมีความ
ประสงคจะขอใชประโยชนในท่ีดินแปลงดังกลาวตอไป ตองดําเนินการยื่นคําขออนุญาตใชท่ีดิน
ภายในเขตนิคมสหกรณชะแวะ  

   องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความประสงคจะขอใชประโยชนในท่ีดินแปลง
ดังกลาวตอไป จึงตองดําเนินการยื่นคําขออนุญาตใชท่ีดินภายในเขตนิคมสหกรณชะแวะ  

   จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขออนุญาตใช
ท่ีดินภายในเขตนิคมสหกรณชะแวะ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองได
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

   ขอมอบใหนายประสานต พฤกษาชาติ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
คนท่ี 2 เปนผูชี้แจงเพ่ิมเติมในญัตตินี้ครับ 

นายประสานต พฤกษาชาติ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต พฤกษาชาติ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 ขอชี้แจง

เพ่ิมเติมในญัตตินี้ครับ เนื่องจากกรมสงเสริมสหกรณอนุญาตใหทางองคการบริหารสวนจังหวัด 
 

 
 
 

ระยอง... 
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 ระยอง ใชท่ีดินในเขตนิคมชะแวะบริเวณอางเก็บน้ําประแสเพ่ือใชกอสรางระบบประปาผิวดิน 

โดยหลักการท่ีอนุญาตคืออนุญาต 3 ป ตั้งแตวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ถึง วันท่ี 19 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ซ่ึง ณ วันนี้ถือวาหมดอนุญาตไปแลว แตทางองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองไดยื่นเรื่องขออนุญาตไปท่ีสหกรณนิคมชะแวะแลว แตไดรับการประสานงานมา
วา ในการยื่นขออนุญาตจะตองไดรับการเห็นชอบจากทางสภาฯกอน จึงจะอนุญาตได        
ทางองคการบริหารสวนจังหวัดจึงตองขอใหสภาฯไดพิจารณาเห็นชอบเรื่องดังกลาว  จึงเรียนมา
เพ่ือโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบจํานวน 
ประธานฯ เปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........18.........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยองขออนุญาตใช
  ท่ีดินในเขตนิคมสหกรณชะแวะ  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยองขออนุญาตใช
  ท่ีดินในเขตนิคมสหกรณชะแวะ  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยองขออนุญาตใชท่ีดินในเขตนิคม
สหกรณชะแวะ 

    เห็นชอบ       จํานวน ......18.....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง หนวยงานของรัฐขอรับโอนอาคาร อบจ.ระยอง 
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. 2560 
   ขอ 215 หลังจากตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชในหนวยงาน

ของรัฐตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีเสนอรายงานตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

       ฯลฯ 
   (3 )  โอน ใหโ อนแกหนวยงานของรัฐ  หรือองคการสถานสาธารณกุศล        

ตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย 
 
 
 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา       ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี้ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
แทนนายก อบจ. ญัตติเรื่อง หนวยงานของรัฐขอรับโอนอาคาร อบจ.ระยอง 

ตามท่ี  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดดําเนินการกอสรางอาคาร อบจ.ระยอง 
ในพ้ืนท่ีโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง       
รวม 2 รายการ ดังนี้  

1. โครงการกอสรางอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วงเ งินตามสัญญาจาง  เปนเ งิน 
2,449,900.- บาท (สองลานสี่แสนสี่หม่ืนเกาพันเการอยบาทถวน)  

2. โครงการกอสรางอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วงเงินตามสัญญาจาง เปนเงิน 4,084,000.- 
บาท (สี่ลานแปดหม่ืนสี่พันบาทถวน)  

เนื่องจาก โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร แจงความประสงคขอรับโอนอาคารท้ัง     
2 รายการดังกลาวขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือมิใหเปนภาระในการใช
งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในการซอมแซมบํารุงรักษา และให
หนวยงานของรัฐท่ีจะขอรับโอนสามารถบริหารจัดการบํารุงรักษาใชประโยชน จากอาคาร
ดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จะดําเนินการโอนอาคารฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     
ขอ 215 (3) โอน ใหโอนแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) 
แหงประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดรับทราบ 
ตองเรียนนะครับวา อบจ.ระยอง ไปกอสรางอาคาร ทําสิ่งกอสรางอะไรก็แลวแต จะมี

ภาระผูกพันในเรื่องของการซอมบํารุง แตวันนี้โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มีความพรอม
ในการรับโอน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพราะวาอาคาร     
ใชไปนานๆจะมีสิ่งชํารุดเสียหาย และโรงเรียนสามารถท่ีจะไปปรับปรุงหรือตอเติมใหใช
ประโยชนตามความเหมาะสมของโรงเรียนตอไป จึงเรียนมาเพ่ือใหท่ีประชุมไดโปรดทราบ 
ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมรับทราบ 
ประธานฯ      

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 7... 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการ
   บริหารสวนจังหวัดระยอง เ พิ ่ม เติม ฉบับที ่ 1 และแผนพัฒนาทองถิ ่น  
   (พ.ศ.2561- 2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7 
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
    ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ 

รวมท้ังแจงสภาทองถ่ินฯ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

นายเดชาธร รูปเลขา       ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี้ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
แทนนายก อบจ. เรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวน 
  จังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของ 
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7  

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น          
(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 และแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7 แลว
เสร็จและประกาศใชเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

เพ่ือใหการประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7 เปนไปดวยความเรียบรอยสามารถใช
เปนกรอบแนวทางในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม ซ่ึงสอดคลองและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2     
พ.ศ.2559 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 หมวด 5 ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลวและนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ 
 

 
 
 
 

บริหารงาน... 
 



 
- 18 - 

 
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ี
เก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
ประกาศใชและปดประกาศ  โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

จึงขอแจงการประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7 ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยองทราบ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมรับทราบ 
ประธานฯ      

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่อง   อ่ืนๆ   

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ ส.อบจ.ไพรทูรย  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานฯ 

ส.อบจ.ไพรทูรย  รัตนพรวารีสกุล  กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน  กระผมนายไพรทูรย  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
เขตเลือกตั้งท่ี 7 อําเภอเมืองระยอง ขออนุญาตประชาสัมพันธโครงงานพัฒนาระบบปฏิบัติการ 
ในสถานการณฉุกเฉินของจังหวัดระยอง  ซ่ึงมีการอบรมในวันท่ี 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 
พ.ศ.2565 ท่ีผานมา  ขออนุญาตเปดคลิปวิดีโอใชเวลาประมาณ 5 นาที การอบรมในคราวนี้
ประกอบไปดวยศูนยราชการ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เทศบาลทองถ่ินตางๆ รวมท้ัง
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระยอง โรงพยาบาลระยอง ทหาร ตํารวจ อุทยาน รวมท้ังเจาทาและประมง  มีท้ังกลุมโรงงาน
อุตสาหกรรมประมาณ 4 - 5 โรงงาน นอกจากนี้ก็ยังมีมูลนิธิกูชีพกูภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง
ท้ังหมด 8 มูลนิธิ ท่ีเขามารวมกัน สิ่งท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยองจะไดในครั้งนี้ จะเปน
ในเรื่องการชวยเหลือประชาชน การประสานเหตุในภาวะภัยพิบัติ ตัวอยางเชนในกรณีน้ําทวม
ในครั้งนี้ นอกจากนี้แลวสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีเราไดมาจากการอบรมครั้งนี้ก็เปนในเรื่องของการ
พัฒนาบุคลากรของเราก็คือ 1669 และสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การพัฒนาการประสานเหตุ
ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดระยองในกรณีเกิดภัยพิบัติและมีความจําเปนตองใชอากาศยาน 
ซ่ึงตรงนี้ทางกองทัพเรือก็ใหความชวยเหลือสนับสนุนในกรณีท่ีทางจังหวัดระยองเกิดภัยพิบัติและ
มีความจําเปนตองใชเฮลิคอปเตอรหรืออาจจะเปนอุบัติเหตุฉุกเฉินก็ไดท้ังหมดนี้ ตองขอขอบคุณ
ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานรองนายกท้ังสองทาน ทานเลขาฯชัยวัฒนและ 
 

 
 
 

ทานรัฐมนตรีชวย... 
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  ทานรัฐมนตรีชวยสาธิต ท่ีไดกรุณาใหการสนับสนุนและชวยเหลือในการอบรมครั้งนี้เปนอยางดี 
และท่ีสําคัญท่ีสุดคือเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดระยองซ่ึงทํางานกันอยางหนัก 
ขออนุญาตนําเรียนไปยังคณะผูบริหารในเรื่องของภัยพิบัติของจังหวัดระยองท่ีผานมา อยากให
มองวิกฤตใหเปนโอกาสเพราะวาในครั้งนี้จังหวัดระยองไมเคยมีปญหาลักษณะนี้มากอน ดังนั้น 
นําบทเรียนในครั้งนี้ไมวาจะเปนเรื่องท่ีมาของน้ํา เสนทางของน้ํา ตลอดจนถึงผลกระทบท่ี
ชาวบานไดรับอยูตรงไหนบาง และในสวนของทองถ่ินท่ีมีการชวยเหลือประชาชนอยางไร   
การประสานเหตุทําอยางไร ตลอดจนถึงการฟนฟูซ่ึงตอไปในอนาคตจะตองมีความฉับไว   
อยากนําเรียนตรงนี้นาจะเปนการถอดบทเรียนรวมกับทางกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทยจังหวัด เพ่ือใหในอนาคตทางจังหวัดระยองจะไดชวยเหลือพ่ีนอง
ประชาชนไดอยางเต็มรูปแบบไดมากกวานี้ ขออนุญาตนําเรียนทานประธานสภาฯเทานี้ 
ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญทานผูบริหาร ชี้แจงครับ 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน 
รองนายก อบจ.(1) กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 
แทนนายก อบจ. ขออนุญาตประชาสัมพันธใหกับทานสมาชิกไดรับทราบวาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ไดตั้งหนวยชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม ซ่ึงเปนดําริของทานนายกเพ่ือชวยเหลือพ่ีนอง
ประชาชนชาวจังหวัดระยองท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวม โดยทานนายกไดเปดศูนย 
รับชวยเหลือมาประมาณ 3-4 วัน และไดรับการสนับสนุนจากพ่ีนองประชาชนชาวระยองเปน
อยางดี รวมถึงหนวยงานตางๆบริษัท ธนาคาร เขามามอบสิ่งของท่ีจําเปน อุปโภค บริโภค 
ใหกับผูท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวม ซ่ึงท่ีผานมาตองเรียนวาศูนยของเราแหงนี้ไดของ 
บริจาคมา ทานนายกมีนโยบายจะไมเก็บสต็อกของเอาไว ใหนําจายกับพ่ีนองประชาชนเลย
ทันทีโดยประสานงานกับ สจ.ในพ้ืนท่ีเพ่ือเขารับของผูบริจาค น้ําทวมครั้งนี้ก็หนักในหลาย
พ้ืนท่ีทางเราจะไปใหทันทวงที ไดรับบริจาคมาก็นําออกไปแจกจายใหพ่ีนองประชาชนท่ี
เดือดรอนเขาไมสามารถรอได วันนี้หลายพ้ืนท่ีก็คลี่คลายลงไปแลวแตยังมีอีกหลายพ้ืนท่ี 
ท่ียังรอความชวยเหลือ ตอนนี้ยังมีพายุลูกใหมเขามา อีกสักครูจะใหทานรองนายกฯประสานต
ไดสรุปสถานการณน้ําทวมใหทุกทานไดฟง ตองเรียนวาศูนยของเราท่ีทานนายกไดตั้งข้ึนมา
วันนี้ไดเงินบริจาคประมาณ 4 ลานบาท เนื่องจากทานนายกไดเชิญพ่ีนองประชาชนเขามา
บริจาค วันนี้มีบริจาคจากสํานักงานนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC 
ทานนายกก็ทําหนังสือไปขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกและก็ตอบรับการสนับสนุนมาเปนจํานวนเงิน 3 ลานบาท โดยโอนเงินเขาบัญชี 
พระมหาชนก ซ่ึงตอนนี้มีเงินรับบริจาค 4 ลานบาทและไมรวมกับของอุปโภค บริโภค น้ําดื่ม 
ขาวสารอาหารแหง ท่ีไดรับการสนับสนุนมา พ้ืนท่ีท่ีเราไดลงไปชวยเหลือและมอบสิ่งของให 
ไมวาจะเปนพ้ืนท่ีกระเฉดฝงทิศเหนือ เทศบาลแกลงกระเฉดฝงทิศใตของถนนสุขุมวิท ตําบลเพ 
 

 
ตําบลตะพง... 
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  ตําบลตะพง บานนา โพธิ์ทอง อําเภอแกลง หวยยาง รวมถึงอําเภอวังจันทร ตองเรียนวาเรา

ไดรับการประสานงานจาก สจ.ในพ้ืนท่ีเราดําเนินการอยางเรงดวน ไมวาจะเปนทานปลัด  
ทานรองปลัด ทานเลขา ทานท่ีปรึกษาทุกทาน วันเสาร วันอาทิตยก็ไมไดหยุด ประสานงาน 
เพ่ือชวยเหลือพ่ีนองประชาชนใหไดรับการบรรเทาทุกขอยางเต็มท่ี สักครูหลังจากเลิกประชุม
แลวขอเรียนเชิญทานสมาชิกทุกทานท่ีไมติดภารกิจไปรวมแถลงขาวประจําวันของสถานการณ
น้ําทวมภายในจังหวัดระยองท่ีบริเวณหนาสโมสรริมถนนสุขุมวิท และจะขอใหรองประสานต 
พฤกษาชาติ มาสรุปสถานการณน้ําทวมในวันนี้ รวมถึงคาดการณน้ําในอนาคตดวยวาจะมี
ทิศทางยังไงตอไปขอเชิญครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญทานผูบริหาร ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

นายประสานต  พฤกษาชาต ิกราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน 
รองนายก อบจ.(2) กระผมนายประสานต  พฤกษาชาติ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2)   

ขออนุญาตสรุปสั้นๆ ในสถานการณน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดระยองเริ่มแรกตั้งแตวันท่ี  
5 ก.ย.2565 มีการเกิดน้ําทวมถนนสาย 36 ซ่ึงไมเคยเกิดข้ึนมากอนทวมคอยขางหนัก  
โดยทางรัฐมนตรีสาธิตเปนหวงพ่ีนองประชาชนและไดโทรมาสอบถามผมสาเหตุท่ีเกิดข้ึน
เพราะอะไร สาเหตุท่ีเกิดข้ึนบริเวณนั้นเพราะวาเปนพ้ืนท่ีแองกระทะ บริเวณฝนตกรอบๆพ้ืนท่ี
นั้นน้ําไมมีการระบายและไหลมารวมท่ีบริษัทไทยวัฒน เม่ือวันจันทรทีมงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดระยองรวมกับหลายหนวยงานไดสงเครื่องจักรเขาไปชวยเหลือในพ้ืนท่ี  
จนวันท่ี 6 กันยายน 2565 น้ําแหง และเชาวันถัดมาเจอปญหาฝนตกหนักก็คงตองแกไข
อยางจริงจัง และตอนเชามีการประชุมจะนําเรียนใหทราบอีกครั้ง ในสวนท่ีเกิดอุทกภัยหนักๆ 
ในสวนของอําเภอแกลง อําเภอเมือง ในอําเภอแกลงท่ีทวมหนักๆจะเปนท่ีบานนา  
สาเหตุจริงๆท่ีเกิดน้ําทวมในบานนา เนื่องจากวาปริมาณฝนตกในสวนท่ีตกดานทายอาง 
ประแสจะเก็บน้ําไวท้ังหมด แตวันนั้นท่ีตกอางเก็บน้ําประแสมีปริมาณน้ําท่ีเก็บกัก 80%  
แตประมาณน้ําท่ีตกลงมาท่ีเปนมวลน้ํากอนใหญและไหลไปรวมแมน้ําประแส และไหลไปรวม
บานนา ตําบลกระแสบน เปนพ้ืนท่ีลุมต่ํารอการระบายน้ําลงไปยังทะเล แตมวลน้ําครั้งนี้เปน
มวลน้ําท่ีคอยขางเยอะเนื่องจากประมาณฝนตกเยอะ แตลาสุดเม่ือวานไดมีโอกาสลงพ้ืนท่ีท่ีไป
กับผูวาราชการจังหวัดระยอง เขาไปยังเขตตําบลบานนา ซ่ึงเปนท่ีท่ีต่ําสุดในบริเวณบานลาง 
เขาไปในพ้ืนท่ีแลวพบวาน้ําไดแหงไปเกือบหมดแลว ถาไมมีฝนมาเติมวันนี้ก็หนาจะแหงในสวน
ของอําเภอแกลง ลาสุดเม่ือวานทางทหารเรือไดสงเครื่องประมวลน้ําไปติดตอบริเวณไดปลาย
แมน้ําประแสเพ่ือชวงเรงระบายน้ําพ้ืนท่ีทวม เม่ือวานทางกองทัพเรือก็เรงระบายน้ําได
เรียบรอยแลว อีกสวนหนึ่งคือสํานักทอง แกลงกระเฉดในสวนนี้ฝนท่ีตําในบริเวณเขาอินแทนท่ี
สํานักทอง หวยยางและกะเฉด หวยยางและวังหวา ทางกรมชลประทานมีแผนท่ีจะสราง 
อางเก็บน้ําคลองน้ําเขียว เราจะตกใชวิกฤตใหเปนโอกาสเราจะตกเรงใหกรมชลประทานได
สรางอางเก็บน้ําคลองน้ําเขียว หากไดดําเนินการสรางอางเก็บน้ําตรงนี้แลวมวลน้ํากอนตรงนี้ 
 

 
 

จะไมลงมา... 
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 จะไมลงมาดานลางบริเวณท่ีแกลงกะเฉด และจะใหจังหวัดเรงรัดการไดจะใหกรมชลประทาน

เรงทําอางเก็บน้ําคลองน้ําเขียวเรงดวนตอไป ในสวนหนึ่งท่ีมีปญหาคือสวนของทับมา     
ลาสุดมวลน้ําอีกกอนหนึ่งเขามานาจะเปนครั้งท่ี 3 แลว ทับมาปญหาท่ีน้ําทวมครั้งนี้โดยเฉพาะ
หมูบ านโชคดี  ไม ได มีปญหาผลกระทบจากน้ํ าท วมตลิ่ ง  เปนน้ํ า ท่ีตกใน พ้ืน ท่ีแล ว 
ไหลไปรวมท่ีหมูบานโชคดีท่ีเปนพ้ืนท่ีลุมต่ํา หมูบานโชคดีเปนหมูบานแรกๆท่ีสรางมวลน้ํา
ท้ังหมดท่ีไหลลงไปแลวรอการระบายลงคลองทับมา เม่ือเชาไดเขารวมประชุมกับทองถ่ิน
ท้ังหมดของลุมน้ําทับมา มีทานรัฐมนตรีชวยสาธิตไดมาเปนประธานเราจะรวมบูรณาการ
รวมกันกับหลายๆฝายเพ่ือแกไขปญหาใหยั่งยืนตอไป ในสวนของถนนสาย 36 คงจะตองแกไข
ปญหาเพราะวามันเปนภาพรวมของจังหวัดระยอง ทานรัฐมนตรีชวยสาธิตแจงวาทุกกิจกรรม
ท่ีจะมาทําท่ีจังหวัดระยองยกเลิกท้ังหมด เนื่องจากกังวลเรื่องน้ําทวม ทางองคการบริหารสวน
จังหวัดเองจะเปนหนวยงานหลักท่ีจะบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนๆในการแกไขปญหา      
ก็จะสรุปภาพรวมในสวนของแผนงานตางๆท่ีเราดําเนินการจะแกไขไดเสนอตอจังหวัดเพ่ือเปน
คูมือแกไขตอไป ก็นําเรียนใหทราบวาจะดําเนินการตามลักษณะนี้ตอไป ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ผมตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุมเพ่ือสรางสรรคความ
ประธานฯ เจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือ รวมใจในการดําเนินกิจการขององคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน และทองถ่ินของเรา 
  และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข ความสมหวัง ในสิ่งท่ีพ่ึงปรารถนาทุกประการ 
  ผมขอปดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   15.30 น.     
 
 

(ลงชื่อ)            ผูจดรายงานการประชุม 
   
     (นางจันทรทรา  โสภา) 
     หัวหนาฝายการประชุม 
 
 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ วงษไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 

 

 


